



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565

เรื่อง

1. กระจายวัคซีนสกัดล้มปีสกิน
2. 'เฉลิมชัย' สั่งยกระดับ
3. ภาพข่าว: มอบ ส.ป.ก.4-01
4. เปิดฤดูกาลผลไม้ดีเมืองชุมพร
5. คอลัมน์: สดจากเยาวชน: สอนหนูเลี้ยงไก่ไข่ เสริมอาหาร-อาชีพ
6. 'ทุเรียนภูเขาไฟ'ขึ้นห้างเซ็นทรัล
7. 'เกษตรกรหนองหว้า' เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมความสำเร็จ
8. ภาพข่าว: หมากดิบ
9. ปลื้มชาวอุดรฯร่วมใจเตรียมเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลก
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าผลไม้จากทั่วประเทศ

สื่อ

ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
มติชน  
ข่าวสด  
ข่าวสด  
แนวหน้า  
มติชน  
thaipost.net  
siamrath.co.th

\*\*\*\*\*

# กระจายวัคซีน สกัดลัมปีสกิน

กรมปศุสัตว์ยกระดับควบคุมโรคลัมปี สกิน โดยช่วงสายวันที่ 18 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่ จ.ชัยภูมิ เกษตรกรมีความกังวลว่าจะกลับมาระบาดของโรครุนแรงอีกครั้งเหมือนปีก่อนทำให้เกิดความเสียหายนั้นขอยืนยันว่าการพบรายงานของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือครั้งนี้ไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนแน่นอนแต่ที่มีการรายงานพบโรคเนื่องจากยังมีโรคในบางพื้นที่และโคบางตัวยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนเป็นปัจจัยเอื้อทำให้แมลงที่เป็นสัตว์พาหะของโรคมีย่านจำนวนมาก คนให้ความสำคัญกันเรื่องนี้มาโดยตลอด ถ้าขับสั่งการให้นายสรวีศธานี โตอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งควบคุมโรคในทุกพื้นที่หาแนวทางป้องกันการเกิดโรคและให้สัตยาช่วยเหลือนเกษตรกรผู้เดือดร้อนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

นายสัตวแพทย์สรวีศธานี โต อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบืออย่างเข้มงวดมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายเดือน มี.ค.64 บูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ ผวจ. และ อปท. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยพิจารณาตามความเสี่ยงก่อนการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ควบคุมป้องกันและสังเกตอาการของโรคให้เกษตรกรการพ่นน้ำยาฆ่าแมลงและสัตว์พาหะที่คอยเลี้ยงสัตว์ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบสวนโรคทันทีตามหลักฐานเร็วควบคุมโรคได้เร็ว การปรับปรุงฟาร์มเพื่อยกระดับการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ การสร้างเครือข่ายในพื้นที่การหาระบบการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ในพื้นที่ที่มีการรายงานพบโรคจะมียกระดับความเข้มงวดเป็นพิเศษ

นายสัตวแพทย์สรวีศธานีกล่าวอีกว่า นอกจากนี้เพื่อเป็นความมั่นใจในการผลิตวัคซีน ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอ

ยั่งยืนนั้น สั่งการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เร่งวิจัยและศึกษาการผลิตวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ตอนนี้สามารถวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินล็อตแรกได้สำเร็จในเดือน มิ.ย.แล้ว 45,000 โดส (กำลังการผลิตสูงสุดในแต่ละเดือนผลิตได้ 50,000 โดส) และจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนโดยจะพิจารณาจากพื้นที่เสี่ยงและจำนวนโคและลูกโคที่ยังไม่ได้ทำวัคซีนก่อน วัคซีนที่ผลิตได้เป็นวัคซีนเชื้อตาย สื่อน้ำมัน ฉีดตัวละ 2 มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อ เริ่มฉีดได้ที่โคอายุ 4 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อนให้กระตุ้นซ้ำอีก 1 เดือน และกระตุ้นทุกๆ 6 เดือน เกษตรกรสามารถติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ สำหรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เสียหายนั้น ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรใช้งบประมาณทดรองราชการแล้ว 52,389 ราย โค-กระบือ 58,089 ตัว วงเงิน 1,221,823,020 บาท อยู่ระหว่างการช่วยเหลืออีก 1,596 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.82 และอยู่ระหว่างการขอประมาณเพิ่มเติมจากงบกลางเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรในบางพื้นที่เพิ่มเติมจำนวน 203,107,702 บาท จะเร่งดำเนินการต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์เผยเพิ่มเติมว่า ผลจากการดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเนื่องทำให้สามารถควบคุมโรคได้ในวงจำกัด จากรายงานสัตว์ป่วยทั่วประเทศพบเพียง 1,498 ตัว จากจำนวนสัตว์ทั่วประเทศทั้งหมดเกือบ 9 ล้านตัว คิดเป็นสัดส่วนที่พบน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมด สอบสวนหาสาเหตุพบว่า สัตว์ที่ป่วยใหม่เป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีน ใ้การควบคุมโรคให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นสำคัญด้วยขอให้เกษตรกรดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญในการคุมโรคคือ การทำวัคซีน การกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ และการควบคุมการเคลื่อนย้าย ถ้าหากควบคุมไม่มีตัวป่วยและตายเพิ่มในระยะเวลา 1 ปี จะขอคืนสถานะปลอดโรคลัมปี สกิน จากองค์การสุขภาพสัตว์โลกต่อไป ทั้งนี้ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือสายด่วนของกรมปศุสัตว์ โทร.06-3225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” ตลอด 24 ชั่วโมง



# 'เฉลิมชัย'สั่งยกกระดับ

## ควบคุมโรคลัมปี สกิ้น เร่งฉีดวัคซีนโค-กระบือ ช่วยเกษตรกรทุกพื้นที่

“ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รมว.เกษตรฯ สั่งการด่วน  
ปลุสสัตว์ยกระดับควบคุมโรค เร่งฉีดวัคซีน  
ป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิ้น พร้อม  
ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่

▶▶▶ ต่อ : เฉลิมชัย - หน้า 9

### เฉลิมชัย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร  
และสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์พบ  
การระบาดของโรคลัมปี สกิ้น ในจังหวัด  
ชัยภูมิ ตามที่มีรายงานในข่าวออนไลน์  
ซึ่งเกษตรกรมีความกังวลว่าจะมีการกลับ  
มาระบาดของโรครุนแรงอีกครั้งเหมือน  
ปีก่อน ทำให้เกิดความเสียหายนั้น

ต้องขอยืนยันว่าการพบรายงาน  
ของโรคลัมปี สกิ้น ในโค-กระบือครั้งนี้  
ไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนแน่นอน แต่ที่  
มีการรายงานพบโรค เนื่องจากยังมีโรค  
ในบางพื้นที่และโคบางตัวยังไม่ได้รับการ  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ประกอบกับช่วงนี้  
เป็นฤดูฝนด้วยจึงเป็นปัจจัยเอื้อทำให้  
แมลงที่เป็นสัตว์พาหะของโรครามีจำนวน  
มาก ตนเองได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้  
มาโดยตลอดตั้งแต่ต้น ได้กำชับสั่งการให้  
นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่ง  
ดำเนินการในการควบคุมโรคในทุกพื้นที่  
หาแนวทางป้องกันการเกิดโรค และให้  
เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เดือดร้อนให้  
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยให้รายงาน  
ผลดำเนินการมาที่ตนโดยตรง

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต  
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่ากรมปศุสัตว์  
ได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค  
ลัมปี สกิ้น ในโค-กระบืออย่างเข้มงวดมา  
โดยตลอดตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2564  
ที่มีรายงานพบโรค มีการออกมาตรการใน  
การควบคุมป้องกันโรคแจ้งสั่งการไปยัง  
ทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด การ  
บูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดและ อปท. การเร่งฉีด  
วัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่  
โดยพิจารณาตามความเสี่ยงก่อน การ  
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ในการ  
ควบคุมป้องกันและสังเกตอาการของโรค  
ให้เกษตรกร การพ่นน้ำยาฆ่าแมลงและ  
สัตว์พาหะที่คอกเลี้ยงสัตว์ การควบคุม  
การเคลื่อนย้ายสัตว์ การทำงานเชิงรุก  
ของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สอบสวน  
โรคทันทีตามหลักวิธี ควบคุมโรคได้เร็ว  
การปรับปรุงฟาร์มเพื่อยกระดับการเลี้ยง  
และการจัดการฟาร์มให้มีระบบความ  
ปลอดภัยทางชีวภาพ การสร้างเครือข่าย  
ในพื้นที่ การทำระบบการรายงานผลที่มี  
ประสิทธิภาพรวดเร็ว

ซึ่งในพื้นที่ที่มีการรายงานพบโรค  
จะมียกระดับความเข้มงวดเป็นพิเศษ  
นอกจากนี้ เพื่อเป็นความมั่นคงในการ  
ผลิตวัคซีน ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจาก  
ต่างประเทศเท่านั้น ประเทศไทยสามารถ  
ผลิตวัคซีนใช้ในประเทศได้อย่างเพียงพอ  
ยังยืนยันได้สั่งการให้ทางหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  
เร่งวิจัยและศึกษาการผลิตวัคซีนป้องกัน  
โรคลัมปี สกิ้น ซึ่งตอนนี้สามารถวิจัยและ  
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิ้น ลอดแรก  
ได้สำเร็จในเดือนมิถุนายน 2565 นี้แล้ว  
45,000 โดส (กำลังการผลิตสูงสุดใน  
แต่ละเดือนผลิตได้ 50,000 โดส) และได้

จัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  
โดยจะพิจารณาจากพื้นที่เสี่ยงและจำนวน  
โคและลูกโคที่ยังไม่ได้ทำวัคซีนก่อน วัคซีน  
ที่ผลิตได้เป็นวัคซีนเชื้อตาย สื่อน้ำมัน  
ฉีดตัวละ 2 มิลลิกรัม เข้าทางกล้ามเนื้อ เริ่มฉีด  
ได้ทีไครอายุ 4 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่เคยฉีดมา  
ก่อนให้กระตุ้นซ้ำอีก 1 เดือน และกระตุ้น  
ทุก ๆ 6 เดือน เกษตรกรสามารถติดต่อ  
ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่

สำหรับการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร  
ผู้เสียหายนั้น ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ให้  
ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้งบประมาณ  
ทดลองราชการแล้ว 52,389 ราย โค-กระบือ  
58,089 ตัว วงเงิน 1,221,823,020 บาท  
อยู่ระหว่างการช่วยเหลืออีก 1,596 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 2.82 และอยู่ระหว่างการ  
ของงบประมาณเพิ่มเติมจากงบกลางเพื่อ  
ให้การช่วยเหลือเกษตรกรในบางพื้นที่  
เพิ่มเติม จำนวน 203,107,702 บาท ซึ่ง  
จะเร่งดำเนินการต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่า  
ผลจากการดำเนินการอย่างเข้มงวด  
ต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมโรคได้  
ในวงจำกัด ซึ่งจากรายงานสัตว์ป่วย  
ทั่วประเทศพบเพียง 1,498 ตัว จากจำนวน  
สัตว์ทั่วประเทศทั้งหมดเกือบ 9 ล้านตัว  
คิดเป็นสัดส่วนที่พบน้อยมากเมื่อเทียบกับ  
จำนวนทั้งหมด ซึ่งจากการสอบสวน  
หาสาเหตุพบว่าสัตว์ที่ป่วยใหม่เป็นสัตว์ที่  
ไม่ได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตาม การควบคุม  
โรคให้สำเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ  
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นสำคัญด้วย จึง  
ขอให้เกษตรกรดำเนินการตามมาตรการ  
ในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด  
สิ่งสำคัญในการควบคุมโรคได้คือ การทำวัคซีน  
การกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ และการ  
ควบคุมการเคลื่อนย้าย ถ้าหากการควบคุม  
ไม่มีตัวป่วยและตายเพิ่มในระยะเวลา 1 ปี

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15025

Col.Inch: 58.20 Ad Value: 72,750

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' สั่งยกกระดืบ

หน้า: 1(ขวา), 9

PRValue (x3): 218,250

คลิป: ขาว-ดำ

จะทำการขอคืนสถานะปลอดโรคล้มปี สกน จากองค์การสุขภาพสัตว์โลกต่อไป ทั้งนี้ หากพบสัตว์แสดงอาการน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือสายด่วนของกรมปศุสัตว์ โทร.063-225-6888 หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15025

Col.Inch: 16.01

Ad Value: 25,616

ภาพข่าว: มอบ ส.ป.ก.4-01

หน้า: 1 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 76,848

คลิป: สีสี่



▲ มอบ ส.ป.ก.4-01 : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร 10 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองอุดรธานี อ.ศรีธาตุ อ.หนองหาน อ.บ้านดุง อ.น้ำโสม อ.หนองวัวซอ อ.กุดจับ อ.เพ็ญ อ.บ้านผือ และ อ.พิบูลย์รักษ์ จำนวน 200 ราย 200 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,700 ไร่ ณ สำนักงานโครงการชลประทานที่ 5 ด.หม่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16170

Col.Inch: 12.90 Ad Value: 15,480

หัวข้อข่าว: เปิดฤดูกาลผลไม้ดีเมืองชุมพร

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 46,440

คลิป: ชาว-ดำ

## เปิดฤดูกาลผลไม้ดีเมืองชุมพร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งการเกษตรผลิตไม้ผลและไม้ยืนต้นที่สำคัญหลายชนิด มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ระบบ 84,859 ไร่ โดยมีทุเรียนหมอนทองเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร ในการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ในปี 2564 สามารถสร้างมูลค่าได้ถึง 42,643,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.78 โดยจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 246,580 ไร่ คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,658 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าในปี 2565 จะมีผลผลิตทุเรียนจำนวนกว่า 200,000 ตัน ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม จังหวัดชุมพรจึงกำหนดจัดงาน “เทศกาลผลไม้ดี ทุเรียนเด่นเมืองชุมพร” ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรด้านการเกษตรทันสมัยและเกษตรมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผลไม้เมืองชุมพร ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวด Miss durian Chumphon และประกวดธิดาผลไม้แต่ละอำเภอ การประกวดทุเรียนแห่งประเทศไทย การจัดขบวนรถผลไม้ตระการตา นอกจากกิจกรรมภาคบันเทิงแล้ว ภายในงานยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเกษตรประจำจังหวัด และคัดสรรทุเรียนคุณภาพดีของเมืองชุมพรมาจัดจำหน่ายให้ได้เลือกหา ชิม ช้อปกันอย่างจุใจแบบไม่ผิดหวังต่อคุณภาพของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการจัดงานอย่างเข้มงวด

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11526

หน้า: 4(บน), 9

Col.Inch: 100.30 Ad Value: 165,495

PRValue (x3): 496,485

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: สอนหนูเลี้ยงไก่ไข่ เสริมอาหาร-อาชีพ



เยาวชน/คุณหนู

9

สอนหนูเลี้ยงไก่ไข่  
เสริมอาหาร-อาชีพ



เข้าสู่ปีที่ 34 ซีพี จับมือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์  
อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  
และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  
ขับเคลื่อนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร  
กลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ  
อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการ



# สอนหนูเลี้ยงไก่ไข่ เสริมอาหาร-อาชีพ

สด จาก  เยาวชน

สัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สำนัก  
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญ  
โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  
เผยว่า เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญ  
โภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท น้อมนำแนวพระ  
ราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  
กุมารี ตาม “โครงการเกษตรเพื่ออาหาร  
กลางวัน” สานต่อ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ  
อาหารกลางวันนักเรียน” ส่งเสริมให้เด็กและ





# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เยาวชน/คุณหนู

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11526

Col.Inch: 100.30 Ad Value: 165,495

หน้า: 4(บน), 9

PRValue (x3): 496,485

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: สอนหนูเลี้ยงไก่ไข่ เสริมอาหาร-อาชีพ

เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและในถิ่นทุรกันดารบริโภคไข่ไก่อย่าง  
ต่อเนื่อง เสริมสร้างโภชนาการที่ดีและการเติบโตสมวัย

“ตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 905  
โรงเรียน จำนวนนักเรียนมากกว่า 180,000 คน และเป็นแหล่งเรียนรู้การ  
จัดการอาชีพเกษตรเชิงธุรกิจให้ครู 12,000 คน ตลอดจนชุมชน 1,900  
แห่ง ได้รับประโยชน์จากโครงการ มีไข่ไก่บริโภคในราคาขอมเยา



เกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิต นำไปสู่ความยั่งยืนของ  
โครงการ ทั้งนี้มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นปีละ 25 โรงเรียน คาดว่าภายในปี  
2568 จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 1,000 โรงเรียน” นายจอมกิตติกล่าว

ด้าน นายสมคิด วรรณลูกขี้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจ  
ไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่าซีพีเอฟสนับสนุนโรงเรียน อุปกรณ์การเลี้ยง  
พันธุ์สัตว์ และอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงรุ่นแรกให้โรงเรียนโดย  
ไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยง



ไก่ไข่ การดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการโรงเรียน ตามหลักวิชาการและ  
สาขาวิชา รวมถึงแนะนำการบริหารจัดการผลผลิตและบัญชี

สำหรับการเลี้ยงเองในรุ่นถัดไปโรงเรียนจะได้รับพิจารณาให้ชื่อ  
พันธุ์ไก่ไข่ และอาหารไก่ไข่ในราคาพิเศษ ส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้น  
ซีพีเอฟเป็นผู้สนับสนุน มุ่งมั่นต่อยอดความสำเร็จของโครงการเป็น  
ศูนย์เรียนรู้และคลังความรู้ในโรงเรียนที่เปิดให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้  
อาชีพเกษตรเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่การจัดการฟาร์ม และการตลาด  
เพื่อนำโมเดลธุรกิจเกษตรฉบับย่อไปประยุกต์ใช้ในอาชีพ

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนยังเป็นโครงการ  
ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากร เกิดประโยชน์คุ้มค่าตั้งแต่ผลผลิต  
ไก่ที่นำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ผลผลิตส่วนเกิน  
จำหน่ายให้ชุมชนในราคาขอมเยา ขณะเดียวกันโรงเรียนต้องขอดำ  
ผลผลิตไข่ไก่มาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายประเภท อาทิ เบเกอรี่  
สร้างอาชีพทางเลือกให้นักเรียน มูลไก่อนำมาทำปุ๋ยและนำกลับมาใช้กับ  
แปลงผักในโรงเรียน นักเรียนนำความรู้การทำปุ๋ยไปใช้ที่บ้าน เรียนรู้  
การนำเปลือกไข่ที่เหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ยังนำระบบเอฟเฟกต์คั้นไก่อมาใช้สื่อสารระหว่างโรงเรียน  
และเจ้าหน้าที่ซีพีเอฟ สามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหาการเลี้ยงไก่ได้



ทันทั่วทั้ง ใช้คู่มือฟอร์มรวบรวมข้อมูลทางออนไลน์ ทั้งการรายงาน  
ข้อมูลผลผลิตไข่ไก่ จำนวนไข่ที่จำหน่ายให้ชุมชน ฯลฯ นอกจากนี้  
นักเรียนต้องรายงานสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ทำให้ทราบข้อมูลที่รวดเร็วเป็น  
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อขอข้อมูลได้ที่มูลนิธิ  
เจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โทร.0-2766-7340 ต่อ 4310 หรือ  
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและหลักเกณฑ์ที่ [www.rurallives.org](http://www.rurallives.org)



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11526

Col.Inch: 12.23

Ad Value: 14,676

หน้า: 5(ล่างขวา)

PRValue (x3): 44,028

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ทุเรียนภูเขาไฟ' ขึ้นห้างเซ็นทรัล

## 'ทุเรียนภูเขาไฟ' ขึ้นห้างเซ็นทรัล

น.ส.กนิษฐา กังสำนิช รองอธิบดีกรม  
ทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมเร่งส่ง  
เสริมการขายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(GI) ตามนโยบายที่รัฐบาลเป็นกลไกใน  
การสนับสนุน Soft Power เพื่อยกระดับ  
สินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน  
สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

ล่าสุดร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด  
รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลงพื้นที่  
ภูเขาไฟโบราณ ถังสรรทุเรียนภูเขาไฟ  
ศรีสะเกษ ที่มีคุณลักษณะเฉพาะรสชาติ  
หวานมัน กลิ่นหอม ไม่ฉุน เปิดขายกิโลกรัม  
ละ 250-280 บาท ส่งขายตลาดจริงใจ  
Farmers' Market ที่อปสุมาร์เก็ต และ  
เซ็นทรัล ฟู๊ด ฮอลล์ ในห้างโมเดิร์นเทรด  
เซ็นทรัลกว่า 51 สาขา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์  
แจ้งวัฒนะ บางนา เวสต์เกต ศาลา  
อู่ทองราชธานี และภูเก็ตเฟสติวัล เป็นต้น

สำหรับทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็น  
สินค้า GI ไทยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพความ  
อร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รสชาติหวาน  
มัน กลิ่นหอม ไม่ฉุน เนื่องจากปลูกบนพื้นที่  
ภูเขาไฟโบราณ แอบเทือกเขาพนมดงรัก ส่ง  
ผลให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ  
คือ จีนและญี่ปุ่น สร้างเม็ดเงินให้กับ  
เกษตรกรในชุมชนกว่า 700 ล้านบาท/ปี

## 'เกษตรกรหนองหว้า' เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมความสำเร็จ

ภักดี ไทยสยาม ประธานกรรมการ บริษัท หมูบ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จำกัด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหารและเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ต้อนรับ นพ.สุทธิพงษ์ อัจฉมกล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมโหสถ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากธุรกิจไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ ธุรกิจสัตว์น้ำ ธุรกิจห้าดาวและธุรกิจฟู้ดคอร์ธและจัดเลี้ยง ธุรกิจการค้าในประเทศและหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน เข้าเยี่ยมชมความสำเร็จ



เลี้ยงสุกรและการอุปโภค-บริโภค จึงเริ่มดำเนินโครงการในปี 2562 ด้วยการทำธนาคารในระบบเปิดและระบบปิด บนพื้นที่ 1,200 ไร่ สามารถแก้ปัญหาขาดน้ำในช่วงภัยแล้งได้ ไม่ต้อง



ด้านการบริหารจัดการองค์กรและองค์ความรู้ชุมชน อาทิ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 โครงการโกโซอินทรีย์ และโครงการผักอินทรีย์ จากการถอดบทเรียนในการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า พบว่าโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นการบูรณาการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากการที่ทุกปีในช่วงที่เกิดภาวะแล้ง จะต้องซื้อน้ำสำหรับใช้ในการ

ซื้อน้ำใช้อีก และธนาคารน้ำใต้ดิน หมูบ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย CPF 2030 Sustainability in Action ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการคืนน้ำกลับสู่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และแก้ไขบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำให้กับคนในชุมชน สังคมและโลก อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เป็นโครงการที่ชาวหนองหว้าต้องการสร้างป่า



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/สตรี

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15025

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 121.17 Ad Value: 151,462.50

PRValue (x3): 454,387.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เกษตรกรหนองหว้า' เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมความสำเร็จ



ให้ชุมชน ตามแนวทางของ ศ.ดร.อาศิริระ มียาวากิ ผู้สร้างทฤษฎีปลูกป่าเลียนแบบระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติตามทั่วโลก โดยจัดให้พื้นที่ 14 ไร่ ภายในหมู่บ้านปลูกต้นไม้พืชพรรณและสมุนไพร 109 ชนิดมากกว่า 50,000 ต้น ในปีนี้ธุรกิจสุกรจะใช้สวนป่าแห่งนี้ ในการจัดอบรมให้ความรู้การวัด

ต้นไม้ให้กับพนักงาน CPF เพื่อขอรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกโครงการ LESS ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) การดำเนินโครงการนี้สนับสนุนเป้าหมาย CPF 2030 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net zero Carbon ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย

โครงการไฮโกลอินทรีย์ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและเกษตรกรที่ต้องการมีรายได้เสริม โดยซีพีเอฟได้ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการในโครงการไฮโกลอินทรีย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตไฮโกลอินทรีย์ให้เกิดความสำเร็จ สร้างอาชีพเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ (Free Range) สอดรับความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจอาหารปลอดภัยและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ จากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ไก่โกลหนองหว้า จึงได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการรับรองระบบการผลิตปลอดภัยจากสารเคมีจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นการรับรองสูงสุดด้านเลี้ยงไก่อินทรีย์และการผลิตไฮโกลอินทรีย์ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ "Organic Eggs หนองหว้า" ไฮโกลอินทรีย์จากฝีมือเกษตรกรได้ที่ Foodland TheMall Makro ตลาด อ.ต.ก.และร้าน Golden Place สาขาฉะเชิงเทรา ส่วนโครงการผักอินทรีย์ ซีพีเอฟ



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สุดสัปดาห์/สตรี

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15025

Col.Inch: 121.17 Ad Value: 151,462.50

หน้า: 15(กลาง)

PRValue (x3): 454,387.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เกษตรกรหนองหว้า' เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมความสำเร็จ



ได้มีส่วนในการร่วมพัฒนาเครือข่าย สนับสนุนด้านวิชาการและการตลาด สอดคล้องเป้าหมาย CPF 2030 ด้าน Social Impact การพัฒนาโครงการด้านการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนและผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี ปัจจุบันได้พัฒนาสู่ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์ หมู่บ้านเกษตรกรกรมหนองหว้า” ถือเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์รายเดียวของฉะเชิงเทรา และยังมีคู่มือการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเอง ตลอดจนใช้ระบบการ

รับรองเกษตรกรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมช่วยยืนยันในคุณภาพและมาตรฐานความเป็นอินทรีย์ของเกษตรกรและผลผลิต ปัจจุบันได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ และมีกรมวิชาการเกษตรช่วยสนับสนุนความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ สวทช. ได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องมือและองค์ความรู้ในการผลิตชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งตรวจสอบรับรองคุณภาพการผลิตชีวภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายในภาคตะวันออกต่อไป ขณะเดียวกันงานพัฒนาที่ดินของศูนย์ศึกษการพัฒนาศาสนาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ประสานงานให้กลุ่มเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตผักอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในอำเภออื่นๆ เพื่อสร้างอาชีพ และสนับสนุน ปัจจัยการผลิต ทางกลุ่มใช้หลัก “ตลาดนำการผลิต” ทำให้เครือข่ายสมาชิกในกลุ่มทั้ง 9 ราย ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม อ.แปลงยาว อ.บางคล้า อ.เมือง ฉะเชิงเทรา สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผักในพื้นที่รวม 70-80 ไร่ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปี โดยมีตลาดรองรับผลผลิตคือ ศูนย์กระจายสินค้า ร้าน Golden Place บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16170

Col.Inch: 14.79

Ad Value: 17,748

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 53,244

คลิป: ชาว-ดำ



หมากดิบ - เกษตรกรบ้านเบ็งเค็ง อ.อุ้มผาง จ.ตาก กำลังเร่งตัดต้นหมากสด บรรทุกส่งลูกค้าที่สั่งซื้อเพื่อนำไปส่งประเทศเวียดนาม หลังจากที่ลูกค้าต่างประเทศนิยมซื้อหมากดิบ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชุมชนปีละกว่า 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน

# ปลัดชาวดุจดพร้อมใจเตรียมเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลก

19 มิถุนายน 2565 เวลา 11:23 น.



นายคาปลัดชาวดุจดทุกฝ่ายร่วมใจเตรียมเป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลก “เฉลิมชัย” ลงตรวจพื้นที่ยืนยันรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่

19 มิ.ย. 2565 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570 (134 วัน) ที่ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณในขั้นต้น 2,500 ล้านบาท มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในจ.อุดรธานี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทราบถึงความตื่นตัวและความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพราะประชาชนทราบดีว่างานนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงและนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด อีกทั้งจะสร้างเงินสะพัดในช่วงระหว่างการจัดงานที่อาจมากถึง 32,000 ล้านบาท จากจำนวนผู้เข้าชมงานที่จะมากถึง 3.6 ล้านคน เป็นชาวไทยร้อยละ 70 และชาวต่างชาติร้อยละ 30 และเกิดการจ้างงานประมาณ 81,000 อัตรา



นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการลำเลียงน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง-หนองสำโรง-หนองแต และการปรับพื้นที่ให้มีพื้นที่ราบเพิ่มขึ้น ในส่วนของจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ได้ร่วมมือกันวางแผนการเป็นเจ้าภาพสร้างความเข้าใจโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เมื่อจบสิ้นการจัดงาน ทางจังหวัดมีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประเพณีวัฒนธรรม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติ ของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

“นายกรัฐมนตรี ดีใจที่ได้รับทราบว่าทุกภาคส่วนมีความยินดีและตื่นตัวกับการที่ จ.อุดรจะได้เป็นเจ้าภาพงานพืชสวนโลก จับมือกันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย และนายกฯยังได้ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และเป็นที่ประทับใจของแขกผู้มาเยือน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้แก่ชาวบ้านในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง ” นางสาวรัชดา กล่าว

## กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าผลไม้จากทั่วประเทศ

👍 Like 🗨️ Share 17 📄 Share 0

📍 สยามรัฐออนไลน์ 🕒 19 มิถุนายน 2565 08:56 น. 🗨️ ประชาสัมพันธ์



กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าผลไม้ และสินค้าอื่นๆระหว่างภูมิภาค ในฤดูกาลผลไม้ของภาคใต้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำการผลิตตามนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตด้วยเครือข่ายสหกรณ์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรชนิดหนึ่งที่มีผลกระทบด้านผลผลิตมักเกิดปัญหาในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก คือ ข้าวและผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตของสมาชิกเกษตรกรได้รับผลกระทบด้านราคาจากการที่ผลผลิตล้นตลาด ประกอบกับการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วโลกและยังไม่คลี่คลายลงทำให้สถานะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวตลอดจนปัญหาด้านการขนส่ง การส่งออก โดยเฉพาะผลผลิตผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก รวมถึงสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตได้ทันทั้งนี้ ทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้ราคาคงต่ำสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก





จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโดมอนต์ สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมชี้แจงนโยบายและมาตรการการบริหารจัดการผลผลิตคุณภาพของสถาบันเกษตรกร การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายสินค้าข้าวและผลไม้ และหน่วยงานบูรณาการร่วม วางแผนการผลิต และการตลาดจัดจ้ดจเรจาคู่ค้าระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและสหกรณ์ปลายทาง รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อดูผลผลิตในพื้นที่ร่วมกัน ณ ฟาร์มกุ่ม ศรีสุบรรณฟาร์ม และแปลงเจาะโรงเรียนนาสาร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกันต่อไป